

ที่ สคช05.ว165/2566

20 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management)” รุ่น 8
เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ และกำหนดการหลักสูตรฯ

ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคณะสำหรับกรรมการประจำคณะ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา นั้น

ในการนี้ สถาบันฯ ได้กำหนดหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management)” รุ่น 8 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ชั้น สำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารตำแหน่งอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิถีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)

สถาบันฯ ใครขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่าน และ/หรือ ผู้แทน เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรฯ ในวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ www.knit.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ)
ผู้อำนวยการ
สถาบันคลังสมองของชาติ

(No.662)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณฉันทลักษณ์ อางหาญ (ผู้จัดการโครงการอาวุโส) โทร 098-459-5515 หรือ Carjhan1411@gmail.com
โทรศัพท์ 02-126-7632 ต่อ 108 หรือ jariya@knit.or.th คุณจริยา



มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภท หลายระดับ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เป็นต้น ทำให้มีโอกาสสูงที่คนหรือกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และวิธีการทำงาน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต่อตัวบัณฑิตด้วย ดังนั้นเพื่อให้ความขัดแย้งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดทำหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management: Theory and Practices) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นความขัดแย้งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์:

- 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- 2) เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
- 3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย

องค์ประกอบของหลักสูตร :

ทฤษฎีหลักการ แนวคิด	20 %
วิธีปฏิบัติที่ดี และกรณีศึกษา (จากวิทยากร)	40 %
วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งในแต่ละระดับ	40 %

กลุ่มเป้าหมาย:

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารตำแหน่งอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร

1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน และการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 25 ท่านก่อนเวลาที่ กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. หากผู้สมัครยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป หรือสามารถส่งผู้แทนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์

ระยะเวลา/สถานที่

การอบรมในหลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยสถาบันฯ จะมอบเกียรติบัตรให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม 100% เท่านั้น

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรฯ ครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุม

1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม หนังสือประกอบการอบรม และกระเป๋า 1 ชุด
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทาง และค่าที่พักของผู้เข้าร่วมการอบรม (หากต้องการพัก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุณาติดต่อ 097-230-9943 pensiri.s@amari.com คุณเพ็ญสิริ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณฉันทลักษณ์ อัจฉาหาญ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 106/ 098-459-5515 อีเมลล์ Carjhan1411@gmail.com

กำหนดการ

หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management)” รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566		วันที่ 1
08.30 – 9.00 น.	ลงทะเบียน/ เปิดหลักสูตร	
09.00 -12.00 น.	การจัดการความขัดแย้ง: แนวคิด หลักการ และประสบการณ์จัดการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย พร้อมวิเคราะห์กรณีศึกษา โดย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
13.00 -16.00 น.	การจัดการความขัดแย้ง: หลักการ แนวคิด ยุทธศาสตร์และเครื่องมือในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และกรณีศึกษา โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร	
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566		วันที่ 2
09.00-12.00 น.	การจัดการความขัดแย้งและกรณีศึกษา: บทบาทผู้บริหาร และประสบการณ์จัดการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
13.00 -16.00 น.	การจัดการความขัดแย้งและกรณีศึกษา: บทบาทผู้บริหาร และประสบการณ์จัดการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราชินราชมงคล	

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.45 น.

